

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	ผลการสอน	ผลงานทางวิชาการ	หมายเหตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-วุฒิ ป.ตรี และปฏิบัติหน้าที่สอนมาแล้ว 9 ปี -วุฒิ ป.โท และปฏิบัติหน้าที่สอนมาแล้ว 5 ปี -วุฒิ ป.เอก และปฏิบัติหน้าที่สอนมาแล้ว 2 ปี	1. มีชั่วโมงสอนประจำวิชา 2. ต้องเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 3. ต้องมีความชำนาญในการสอน 4. เสนอเอกสารประกอบการสอนและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว	1. ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ หรือ 2. งานวิจัย หรือ 3. ผลงานในลักษณะอื่น หรือ 4. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม	* ระหว่างลาศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและนับเวลาราชการได้
รองศาสตราจารย์	ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี	1. มีชั่วโมงสอนประจำวิชา 2. ต้องเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 3. ต้องมีความชำนาญพิเศษในการสอน 4. เสนอเอกสารคำสอนและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว	1. งานวิจัยหรือผลงานในลักษณะอื่น หรือ 2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ 3. ตำรา/หนังสือ * ผลงานต้องไม่ซ้ำกับที่เสนอขอเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์และต้องมีเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์	* ระหว่างลาศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและนับเวลาราชการได้
ศาสตราจารย์	ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี	1. มีชั่วโมงสอนประจำวิชา 2. ต้องเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 3. ต้องมีความเชี่ยวชาญในการสอน 4. เสนอเอกสารคำสอน สื่อการสอนและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว	วิธีที่ 1 1. งานวิจัยหรือผลงานในลักษณะอื่น และ 2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ 3. ตำรา/หนังสือ วิธีที่ 2 1. งานวิจัยหรือผลงานในลักษณะอื่น หรือ 2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 3. ตำรา/หนังสือ * ผลงานต้องไม่ซ้ำกับที่เสนอขอเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์	* ระหว่างลาศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและนับเวลาราชการได้

* วิธีปกติ หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ความสามารถและมีผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด, ผู้ประเมินฯ จำนวน 3 คน

* วิธีพิเศษ หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างไปจากที่ ก.พ.อ.กำหนด เช่น ระยะเวลาไม่ครบ หรือเสนอขอข้ามขั้น หรือเปลี่ยนสาขาวิชา, ผู้ประเมินฯ จำนวน 5 คน

* การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ให้มีผลนับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาเห็นชอบเป็นต้นไป